



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
2 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, sentangsedtee, mcot, thaiquote, matchonweekly, bangkokbiznews, workpointnews, one31, newtv, innnews, kapook, bbc, sanook, bangkokpost

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 และให้กำลังใจทีมแพทย์

- สธ. แกลง ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในรพ. 11 ราย กลับบ้านแล้ว 30 ราย เสียชีวิตรายแรก เป็นชายไทย อายุ 35 ปี ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกก่อนและป่วยโควิด-19 รวมด้วย ถูกส่งต่อจากรพ.เอกชนมาที่สถาบันบำราศนราดูร รวมผู้ป่วยสะสม 42 ราย และพ.ร.บ.โรคติดต่อมีผลบังคับใช้แล้ว หากพบผู้ป่วยสงสัยโรคโควิด-19 ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน 3 ชม. หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีพยาบาลติดโควิด-19 จากชายไทยอายุ 35 ปี ว่า ให้การรักษาจนหายดีและกลับบ้านแล้ว กรณีข่าวการพบเชื้อไวรัสโคโรนาในสุนัขยังไม่มีรายงานในประเทศไทย อยู่ระหว่างเฝ้าระวังและค้นหาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม

- นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า การแพร่โรคโควิด-19 เกิดจากสารคัดหลั่งไอ จาม ศพของผู้เสียชีวิตจึงไม่สามารถแพร่เชื้อได้ ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวล

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ จะแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 2 มี.ค. เป็นการแถลงยกระดับการแก้ปัญหาและการป้องกันการแพร่ระบาด ส่งสัญญาณว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทั้งนี้ การแถลงสถานการณ์รายวันจะย้ายมาแถลงที่ทำเนียบรัฐบาล แต่ผู้แถลงหลักยังเป็นรมว.สธ. และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะมีการบูรณาการการแถลงข่าวเพื่อสร้างความรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน มิให้ตื่นตระหนก

**สื่อที่นำเสนอ :** newtv

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่าทางการจีนระบุ บอกมาว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ที่ญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาไข้หวัดใหญ่ มีฤทธิ์กว้างในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส ลดการเกิดภาวะปอดบวม ใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งบริษัทในจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ และมีความหวังที่จะหาซื้อได้จากประเทศจีน จนกว่าเราจะสามารถผลิตได้เอง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก

- กรมการแพทย์ร่วมกับรพ.ราชวิถี จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาล ต่อการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ และ ญี่ปุ่น

## การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก

- ก.การอุดมศึกษา เปิดศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ คัดกรองนักศึกษาจีนทุกคน ให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติโดยด่วน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์ จัดส่งข้อมูลได้ที่กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โทร 0 2039 5562-3 หรือ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักอำนวยการ โทร 2354 5568 หรือ โทร 08 5488 7051 สำนักงานปลัดกระทรวง

**สื่อที่นำเสนอ:** มติชน, ผจก.รายวัน, thestandard, workpointnews, thaipbs, kapook, springnews, sanook, thairath, tnnthailand, newtv

- กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีผู้เสียชีวิตที่เป็นพนักงานขายสินค้าของคิงเพาเวอร์ ว่า เป็นพนักงานส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทคู่ค้าที่มีสินค้าจำหน่ายในสาขาศรีวารี มีอาการไข้ตั้งแต่ 28 ม.ค. 2563 เข้ารักษาที่รพ.เอกชนระบุว่าไข้หวัดใหญ่ ต่อมาในวันที่ 29 ม.ค. 2563 อาการดีขึ้น กลับมาทำงาน ช่วงเย็นมีอาการป่วยจึงเข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชนและแจ้งสาขากับต้นสังกัดด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563 หลังจากนั้นวันที่ 5 ก.พ. 2563 ถูกส่งตัวไปสถาบันบำราศนราดูร แพทย์ตรวจพบไวรัส COVID-19 ในวันที่ 6 ก.พ. บริษัทฯ จึงปิดให้บริการสาขาศรีวารี และให้จนท.สาธารณสุขเข้าตรวจบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ทำงานที่สาขาศรีวารี จากนั้นทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โดยใช้ยาฆ่าเชื้อไวรัสมาโดยตลอด

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-รมว.คมนาคม เผย จากการตรวจคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก 6 สนามบิน พบผู้มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เพิ่ม 3 คน เป็นชายชาวอินเดีย อายุ 39 ปี เดินทางจากญี่ปุ่น ส่งต่อสถาบันบำราศฯ รายที่ 2 ชายชาวเยอรมัน เดินทางจากสิงคโปร์ ส่งต่อรพ.วชิระภูเก็ต รายที่ 3 หญิงชาวญี่ปุ่น อายุ 21 ปี เดินทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ นำส่งรพ.บางพลี</p>	
<p><b>ประเด็นผลกระทบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์กระปุก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์sanook, thansettakij, inn, nationweekend</p> <p>-เสนอข่าว รมว.สธ.โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ สธ.มีภารกิจจัดหาหน้ากากอนามัยให้กับรพ.ในสังกัดสธ.เท่านั้น ไม่มีภารกิจจัดหาหน้ากากอนามัยมาจำหน่าย แจกจ่าย ส่วนของที่นำมาแจกมีผู้บริจาคร่วมกับที่อภ.บริหารสต็อก รวม 1,400,000 ชิ้น โดยจุดแจกมี 9 กรม แจกวันละ 100,000 ชิ้น จำนวน 2 วัน ที่เหลือจัดส่งให้แจกประชาชนในต่างจังหวัด 12 เขตสุขภาพ เขตละ 100,000 ชิ้น สถานที่แจกในสธ.เป็นที่โล่งกว้าง ไม่มีการกระจุกตัว และไม่เสี่ยงติดเชื้อ และแจกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนเท่านั้น ในภาวะปกติให้ซื้อได้ที่ร้านค้าของกรมการค้าภายใน รวมทั้งการแจ้งดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายเกินราคาที่กรมการค้าภายในเช่นกัน ด้าน โฆษก สธ. ชี้แจงว่า เริ่มแจกคนละ 3 ชิ้น ตั้งแต่ 09.00 น. ตามจุดต่างๆ ใน 9 หน่วยงาน จุดละ 10,000 ชิ้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, bangkokbiznew</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.ระวี มาตชนก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กชมกรณีนศ.แสดงออกทางการเมืองโดยไม่ละเลยการรับผิดชอบต่อสังคม มีแจกหน้ากาก เจลล้างมือ จะให้ดีกว่านี้ ให้รัฐส่งจนท.ช่วยคัดกรองผู้ชุมนุมด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน แจกหน้ากาก เจลล้างมือฟรี จัดพื้นที่ควบคุมชั่วคราวให้นักศึกษาที่มีไข้แยกชุมนุมกับคนอื่น และคอยนำไปดูแลต่อที่รพ. และรมว.สธ.ควรประกาศยกระดับเพื่อให้คนไทยตื่นตัว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, bangkokbiznew, matichon weekly, newtv, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ให้ข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายแรกว่า ไม่เกี่ยวข้องกับไข้เลือดออก เป็นความพยายามของสธ.ในการให้ข่าวว่าการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับโรคแทรกซ้อนเพื่อกลบประเด็นติดเชื้อโควิด-19 อยากให้ผู้เกี่ยวข้องยอมรับความจริงและคุมเข้ม โดยเฉพาะขณะนี้จนท.ทุกคนทำงานอย่างหนัก ติดตามผู้สัมผัสเชื่อเป็นพันคน ขณะที่ยาฟาวิพิราเวียร์ได้มาจากจีน 20 กว่าโดส และอีก 100 โดส ซ้อมมาจากญี่ปุ่น หากคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นจะไม่เพียงพอ อยากให้รมว.สธ.พูดว่าจะหายาเพิ่มมาจากที่ใดมารองรับ นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีอาการจำนวนมากเลือกไปคลินิกก่อน เมื่อไม่ไหวจึงไปรพ. ส่วนพยาบาลที่เข้าไปดูแลแรกๆ ไม่ป้องกันตัวทำให้ติดเชื้อจนปอดบวมรุนแรงแต่ได้รับยาทันและกลับบ้านไปแล้ว แต่มีเนื้อปอดเสียหายอยู่ส่วนหนึ่ง เป็นตัวอย่างว่าโรคนี้สามารถแพร่ได้ในคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย หรือไม่มีโรคประจำตัวก็มีอาการวิกฤตได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุ ข่าวสธ.จะเสนอนายกฯ ให้ใช้ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อห้ามชุมนุมทางการเมือง เป็นข้อมูลเท็จ การแถลงข่าวเมื่อวันที่ 29 ก.พ. คือการจัดทำประกาศกระทรวงหาแนวทางการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. เพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งได้แถลงย้ำหลายครั้งว่า ไม่ห้ามการชุมนุม แต่ขอให้เจ้าของสถานที่และผู้จัดการชุมนุมจัดการชุมนุมอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, springnews</p> <p>-เสนอข่าว ตลาดออนไลน์ในเฟซบุ๊กมีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปจนถึงอ้างว่ามีเป็นล้านชิ้น โดยตั้งเป็นกลุ่มสาธารณะ ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มซื้อ-ขาย หน้ากากอนามัย pm2.5/N95 มีสมาชิกมากกว่า 11,000 คน หากใครต้องการเข้ากลุ่ม เพียงกดขอร่วมเข้ากลุ่ม จะมีแอดมินกดรับ ซึ่งจะทำให้เห็นข้อมูลการซื้อขายหน้ากากอนามัยในกลุ่มนี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> bangkokbiznews, kapook, nationtv</p> <p>-เสนอข่าว มีการเปิดเผยหนังสือของสมาคมรพ.เอกชน ถึง รมว.สธ. เรื่อง รพ.เอกชนประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในขั้นวิกฤต ขอให้รัฐช่วยจัดสรรหน้ากากอนามัยให้ หลังประกาศเป็นสินค้าควบคุม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, ข่าวสด, kapook, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์มติชน, mcot, สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว รมว.สธ.โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงข่าวเท็จ เรื่องเสนอ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อห้ามชุมนุมทางการเมือง ยืนยัน ไม่มีความคิดที่จะสกัดกั้น แต่หวังโรคโควิด-19 ระบาดจนคุมไม่ได้ ย้ำหลายครั้งว่า ไม่ห้ามการชุมนุม แต่ขอให้เจ้าของสถานที่และผู้จัดการชุมนุมจัดการชุมนุมอย่างมีความรับผิดชอบต่อ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายจาตุรนต์ ฉายแสง โพสต์เฟซบุ๊กว่า ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องทบทวนเรื่องการอนุญาตเข้าประเทศ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, beartai, เว็บไซต์มติชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว ดร. Jerome Adams โพสต์ข้อความผ่าน Twitter ว่าขอให้ประชาชนชาวสหรัฐฯ หยุดซื้อหน้ากากอนามัย เพราะจะทำให้ของขาดตลาด และทำให้เจ้าหน้าที่เสี่ยงติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น แนะนำให้ทุกคนล้างมือ อยู่ที่บ้านเมื่อป่วย</p> <p>บทความของ "อีไล เพเรนเชวิช" ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และระบาดวิทยา ม.ไอโอวา สหรัฐฯ ระบุว่า ประชาชนสุขภาพดีไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ N95 เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าการสวมหน้ากากช่วยป้องกันผู้สวมใส่จากเชื้อไวรัสได้ หากใส่ผิดวิธียิ่งเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อ ขณะที่เจอโรม อัดัมส์ แพทย์ศัลยกรรม สหรัฐอเมริกา ประกาศผ่านทวิตเตอร์ขอให้คนหยุดซื้อหน้ากาก โดยให้เหตุผลว่านอกจากจะไม่ได้ผลดี ยังทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าถึงหน้ากากได้ยากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict</p> <p>-ตั้งกระทู้ว่ามีรพ.ไหนขาดแคลนหน้ากากอนามัยบ้าง ซึ่งมีผู้เข้ามาแจ้งรพ.ที่ขาดแคลน อาทิ รพ.กบินทร์บุรี รพ.เทิง รพ.แม่ระมาด รพ.กระนวน ทุกรพ.ใน จ.อุบลราชธานี บางแห่งระบุว่ามีการเย็บหน้ากากผ้าแจกและให้บุคลากรประหยัดการใช้</p>	
<p><b>Fake news</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์, nationtv</p> <p>-เสนอข่าว บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จก. ชี้แจงข่าวลือเรื่องพนักงานชายในห้างฯ เดอะมอลล์ บางกะปิ ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่เป็นความจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เคลลิวส์</p> <p>-เสนอข่าว จ.สตูล ยืนยัน เด็กชาวจีนวัย 10 ขวบ ไม่ได้ติดเชื้อแต่ได้เข้ารับการรักษาที่รพ.สตูล ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. โดยทางจังหวัด กำลังจัดหาตัวเครื่องบินให้เด็กและครอบครัว จากท่าอากาศยานหาดใหญ่ถึงกรุงเทพฯ และกลับป็นจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : js100</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ มีคนติดเชื้อ COVID-19 แล้ว เพิ่งเดินทางกลับมา จากต่างประเทศ เป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เคลลิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, มติชนออนไลน์, js100, matichon</p> <p>-สหรัฐฯ ชายอายุประมาณ 50 ปี ที่ติดเชื้อไวรัสและมีโรคประจำตัว เสียชีวิตแล้ว ถือเป็นพลเมืองสหรัฐฯ คนแรกที่ติดเชื้อและเสียชีวิตในประเทศ แต่ถือเป็นชาวอเมริกันคนที่ 2 ซึ่งเสียชีวิตต่อจากรายแรก เสียชีวิตที่เมืองอู่ฮั่นของจีน</p> <p>-ออสเตรเลีย พบผู้เสียชีวิตรายแรก เป็นชายวัย 70 ปี เดินทางจากญี่ปุ่นกลับมายังออสเตรเลีย</p> <p>-จีน แนวโน้มติดเชื้อ-ตายลดลง โดยยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย ยอดผู้เสียชีวิตรวม 2,870 ราย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 573 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 79,824 ราย</p> <p>-เกาหลีใต้ ทารกวัย 45 วัน ติดเชื้อตามพ่อแม่ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 376 คน รวมเป็น 3,526 คน เสียชีวิต 17 ราย</p> <p>-สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ยอดรวม 206 ราย</p> <p>-มาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ยอดรวม 29 ราย</p> <p>-อิตาลี เสียชีวิตสูงสุดในยุโรป ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 1,128 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 29 คน</p> <p>-สาธารณรัฐโดมินิกัน พบผู้ติดเชื้อรายแรก เพิ่งเดินทางกลับจากอิตาลี และไม่แสดงอาการป่วยแต่อย่างใด</p> <p>-สาธารณรัฐเช็ก พบผู้ติดเชื้อ 3 รายแรก เป็นนักศึกษาอิตาลีที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ</p> <p>-อิหร่าน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิต 54 ราย และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 385 คน ทำให้ยอดรวมจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 978 คน ส่วนนายโมฮัมหมัด อาลี รามาชานี คาสซิก สมาชิกและรองประธานสภาแห่งชาติของอิหร่าน เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่ COVID-19</p> <p>-การ์ตา พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นชายวัย 36 ปี</p> <p>-ออสเตรเลีย พบผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นรายแรก</p> <p>-สรุปยอดผู้ป่วยใน 61 ประเทศ ผู้ติดเชื้อทั่วโลก 86,960 คน ในจำนวนนี้ เป็นผู้ป่วยในจีน 79,824 คน ยอดผู้เสียชีวิตรวม 2,977 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจีนแผ่นดินใหญ่ 2,870 ราย จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับบ้านได้อย่างน้อย 42,139 คน เป็นผู้ป่วยที่หายดีในจีน 41,633 คน</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เคลลิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p> <p>-กล่าวว่า วันนี้ รมว.สธ.สั่งแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนคนละ 3 ชิ้น และหวังว่าการแจกที่กระทรวงซึ่งอยู่ไกลและลึกจากถนนใหญ่ อาจเป็นได้แค่สร้างภาพ เนื่องจากมุ่งแก้ปัญหาโดยบริหารวิธีการแต่ไม่บริหารเป้าหมาย คงมีแต่ข้าราชการไปเข้าแถวรับ ควรกระจายโดยแจกหรือขายตรงที่หน้ารพ.ทุกแห่ง บังคับให้ทุกคนสวมพร้อมทำความสะอาดมือก่อนเข้าพื้นที่ และถามถึงการป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 แพร่ขยายผ่านการสัมผัสธนบัตร เหรียญ ปุ่มกดตู้เอทีเอ็ม มือจับในพื้นที่สาธารณะ รวมไปถึงสินค้าออนไลน์ที่สั่งซื้อจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่หีบห่ออาจปนเปื้อนเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กล่าวว่า มาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งโครงการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 เน้นประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ พร้อมทั้งจัดซื้อหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แจกให้แก่กลุ่มเสี่ยง เช่น ตามโรงเรียน แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ชุมชน</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ดอกเบี๋ยธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เผย สธ.เตรียมยกระดับคุมเข้มโควิด-19 สู่ระดับ 3 หลังการระบาดในหลายประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนสถานการณ์ของไทยอยู่ระดับ 2 แต่ต้องประกาศเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเพื่อเตรียมความพร้อมแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์ ยา ฯลฯ รับมือการระบาดในวงกว้าง และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ติดเชื้อให้เข้ารับการรักษาภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ ป้องกันการกระจายเชื้อให้คนอื่น พร้อมย้ำหลักการความปลอดภัย ใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ พกเจลแอลกอฮอล์ งดกิจกรรมในที่ชุมชนสาธารณะ ถ้าไม่จำเป็นควรงดเดินทางไป ตปท.</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอสื่อบทสัมภาษณ์ องค์การอนามัยโลกเผยแพร่คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมทั้งแนะนำผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ฯลฯ ให้ระวังมากเป็นพิเศษ เพราะหากติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์เดินหน้าชน</p> <p>-กล่าวว่า ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในไทย คือ การตื่นตัวรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วกักตัวเองอยู่บ้าน/ที่กัก 14 วัน ตามข้อปฏิบัติของสธ.อย่างเคร่งครัด ต้องชื่นชม ล่าสุด รมว.สธ.ได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน และสิ่งสำคัญต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคม</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์สะพานแห่งกาลเวลา</p> <p>-กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งรุนแรงขึ้น ต้องตื่นตัวแต่ไม่ควรตื่นจนกระทบชีวิตตัวเองและคนรอบข้าง ติดตามข่าวคราวที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วประยุกต์การใช้ชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ เชื่อว่าที่สธ.ให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ยังคงลดโอกาสการติดเชื้อได้ นักระบาดวิทยาเชื่อว่าโควิด-19 จะกลายเป็นไวรัสประจำฤดูกาลเหมือนไข้หวัดใหญ่ 2009</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ:</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กล่าวถึงกระแสการเหยียด แบ่งแยกและใช้ความรุนแรงทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ระบุว่า แทนที่คนจะกลัวเชื้อโรคแล้วมองหาวิธีจัดการ กลับไปกลัวคน หวาดระแวง และสงสัยโดยเฉพาะกับคนจีนและคนเอเชีย สถานการณ์ตอนนี้เราต้องตั้งสติ แยกความกลัวไวรัสออกจากตัวคน และต้องต่อสู้กับชาวเชิงลบที่สร้างความกลัว เพราะยิ่งทำให้เกิดความรังเกียจ หวาดกลัว ยิ่งนำมาสู่การปกปิด</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ:</b> คมชัดลึก คอลัมน์วังในวงนอก</p> <p>-กล่าวว่า เร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คงต้องแสดงบทบาทภาวะผู้นำต่อการรับมือโรคระบาดอีกรอบ แนวโน้มอาจมีการประกาศยกระดับความเสี่ยงสู่ระดับ 3 ซึ่งมาตรการจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม แต่คงไม่ถึงขั้นออกประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงในราชอาณาจักร เหมือนอย่างที่มีการเมืองระบอบว่าเป็นวาระซ่อนเร้นเพื่อห้ามนิสิตนักศึกษาชุมนุม</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก คอลัมน์ฮ็อตเตอร์โอบดับเครื่องชน</p> <p>-เสนอจดหมายจาก ผู้ใช้นามว่า สัม กรุงเทพฯ เสนอให้ออกมาตรการลงโทษ ผู้ปกปิดข้อมูลการเดินทางต่างประเทศ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์ คอลัมน์ อ่านเอาเรื่อง</p> <p>-เตือนว่า หากยังมีการชุมนุมพลขม้อบเรื่อยๆ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือความรับผิดชอบต่อสังคม ตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ไม่ควรตื่นตระหนกแต่อย่าประมาท ต้องดูข้อมูลแล้วตัดสินใจให้ถูกต้อง ถ้าต้อตั้งแล้วทำให้โควิด-19 ในไทยเป็นเหมือนเกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน เชนิญอยู่ จะรับผิดชอบต่อกันไหวไหม</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย</p> <p>-เสนอจดหมายจากผู้ใช้นามว่า ไทยค่านึง เสนอให้ใช้กฎหมายบังคับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ เหมือนอย่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งทั้งจำและปรับกับผู้ฝ่าฝืน ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเหมือนอย่างประเทศเกาหลีใต้ ด้านเจ้าของคอลัมน์ตอบว่า ล่าสุดมีประกาศสธ.ให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีโทษตามกฎหมายในกรณีที่พักปิดข้อมูล</p>	
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ www.airvisual.com ระบุ เชียงใหม่ขึ้นอันดับ 1 ของโลก วัดค่าฝุ่นละอองในอากาศได้ 179 มคก./ลบ.ม. ส่วนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 จ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ไฟป่าว่าเกิด Hotspot กว่า 114 จุด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 27 จุด ป่าอนุรักษ์ 81 จุด พื้นที่เกษตร 6 จุด เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสกัดดับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษมีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงสั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการการเผาทุกชนิดอย่างเข้มงวด หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้หน่วยงานสาธารณสุขจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของประชาชน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า คลินิกมลพิษประจำ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ ให้บริการเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสะสมของควันและฝุ่นในอากาศ คัดกรองผู้ป่วยจากการรักษาทั่วไปเข้าคลินิกเป็นการเฉพาะ และได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังป้องกัน รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยแก่กลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมกว่า 2 แสนคน</p>	
<p><b>คลินิกเสริมความงาม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบศพหญิงสาวรายหนึ่ง เสียชีวิตในห้องพักหลังเข้ารับบริการฉีดสารเสริมความงามกับคลินิกแห่งหนึ่งย่านเพชรเกษม 81 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า คลินิกขออนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง แต่เวลาที่ผู้เสียชีวิตเข้ารับบริการนั้นคลินิกเปิดก่อนเวลาที่ได้รับอนุญาต จึงถือว่าเปิดกิจการและดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมมีคำสั่งปิดคลินิกชั่วคราว 30 วัน และเสนอ กก.สถานพยาบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และจะส่งตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่ตรวจยึดได้ให้ อย.ตรวจสอบว่ามีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่</p> <p>ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งข้อหาการกระทำผิดตามพ.ร.บ. 2 ฉบับ คือ 1.เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์และผู้ช่วยแพทย์ ฐานเป็นหมอเถื่อน มีความผิดตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมฯ โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล มีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเป็นเท็จ โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 3.แพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p><b>อุบัติเหตุทางถนน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. เข้าร่วมประชุมด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 19-20 ก.พ.ที่ผ่านมา พร้อมยืนยันสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเต็มที่</p>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารโรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ระบบปิดต้นแบบ "กัญชาต้นแรก ณ กรุงเทพมหานคร" บริเวณชั้นดาดฟ้าคณะวิทยาศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมแลกเปลี่ยน พูดคุยกับตัวแทนรัฐวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายปลูกกัญชาทางการแพทย์จากหลายจังหวัด</p> <p>-ด้าน นพ.สำเร็จ แหียงกระโทก ผู้ช่วย รมว.สธ. กล่าวถึง นโยบายกัญชาทางการแพทย์ ที่เริ่มในรพ.และรพ.สต. ว่า ในระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่อนุญาตให้ปลูกเพื่อการแพทย์ จึงต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่าย รวมทั้งสถาบันการศึกษาเพื่อขยายและแบ่งรายได้ ถือเป็นความร่วมมือ ส่วนการขออนุญาตต้องระบุให้ชัด และต้องระบุชื่อสถาบันการแพทย์ที่นำไปใช้</p> <p>-ด้าน ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า มีความจำเป็นต้องปรับกฎหมายและระเบียบเพื่อให้นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ตอบโจทย์ทั้งการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ แต่การปลดล็อกต้องพิจารณาจากหลายส่วน ต้องรอผลพิจารณาจากยูเอ็น โดยเฉพาะสารซีบีดี ซึ่งนอกจาก อย. ต้องมี กก.ป.ป.ส. ร่วมตรวจสอบด้วย</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.นัตยา มิลล์ ผอ.รพ.บึงกาฬ เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.บึงกาฬ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกว่า 24 คน ให้บริการทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน</p>	
<p><b>การจมน้ำ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การจมน้ำในปี 2563 ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563 พบเหตุการณ์จมน้ำ 3 เหตุการณ์ ผู้ประสบเหตุรวม 12 ราย เสียชีวิต 4 ราย ลดลงจากปีที่แล้ว สาเหตุจากการไม่มีทักษะเอาชีวิตรอดในน้ำ ขาดการเฝ้าระวังของผู้ปกครองและคนในชุมชน ขาดทักษะการช่วยเหลือที่ถูกต้อง การป้องกันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และใช้มาตรการ ตะโกน โยน ยื่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ผลวิจัยด้านอนามัยครอบครัว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาอนามัยและครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เปิดเผยว่า มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาป.โท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติครั้งที่ 9 ที่น่าสนใจ คือ 1.เรื่อง "การติดเกมกับสุขภาพจิตในนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ.จันทบุรี" จากกลุ่มนักเรียนชาย ป.6 จ.จันทบุรี 238 คน ในปี 2562 พบกลุ่มตัวอย่างมีอาการติดเกมร้อยละ 22.3 มีภาวะวิตกกังวลร้อยละ 9.2 มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 33.2 และก้าวร้าวร้อยละ 25.6 ซึ่งเห็นว่า ผู้วางแผนนโยบายควรตระหนักถึงผลกระทบจากการติดเกม สร้างนโยบายและจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการติดเกมและสุขภาพจิตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่วนผู้ประกอบการมีกฎจำกัดการเข้าถึงการเล่นเกมทั้งเวลาและเนื้อหา และฝึกให้เด็กมีวินัย ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัว สร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าทั้งผู้ประกอบการและนักเรียน 2.เรื่อง "ความเครียดในชานานาสูงอายุ จ.อำนาจเจริญ" กลุ่มตัวอย่างชานานาอายุ 60 ปีขึ้นไป ใน 7 อำเภอ 160 คน พบความชุกของความเครียดในชานานาสูงอายุ ร้อยละ 35 ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด ได้แก่ ความเพียงพอของรายได้ การมีปัญหาการเตรียมพร้อมเพื่อทำนาและความเพียงพอของน้ำ ดังนั้น หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้ความรู้ การให้ทางเลือกการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการทำนา รวมไปถึงการเสนอทางเลือกอื่นกรณีมีปัญหาเรื่องความเพียงพอของน้ำหรือสร้างอาชีพเสริมและสร้างแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม</p>	
<p><b>จุลินทรีย์แก้พิษ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด ก.การอุดมศึกษาฯ เยี่ยมชมผลงานการสนับสนุนผู้ประกอบการ สอว. เรื่อง โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่กับทางเลือกใหม่ในการป้องกันพิษ พัฒนาการโดย ศ.รวิ เถียรไพศาล และทีมนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ คัดเลือกจุลินทรีย์โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ได้แก่ โพรไบโอติกแลคโตแบซิลลัส พาราเคซี เอสดีหนึ่ง (Lactobacillus Paracasei SD1) และแลคโตแบซิลลัส แรมโนซัส เอสดีสิบเอ็ด (Lactobacillus Rhamnosus SD11) มีแหล่งมาจากช่องปากของคนสุขภาพดี นำมาศึกษาการป้องกันโรคฟันผุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า มีการลดลงของเชื้อพิษและลดการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก ได้รับการตีพิมพ์ทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงเป็นต้นแบบในการใช้โพรไบโอติกในการป้องกันฟันผุในเด็ก และเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันฟันผุในคนไทย นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนในการทำโครงการต้นแบบโครงการใช้นมผสมโพรไบโอติก เพื่อป้องกันฟันผุในเด็กเล็กในชุมชนเทศบาล ต.ท่าข้าม รพ. จะนะ รพ.ยะหริ่ง และ รพ.สตูล</p>	
<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตร กล่าวว่า ก.เกษตร ร่วมมือกับ สธ. ประกาศนโยบายให้รพ.ในสังกัด สธ. จัดหาผักผลไม้ปลอดภัยปรุงอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน โดยรับซื้อผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษจากกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยตรง หรือให้รพ.รณรงค์ปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ในการปรุงอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน</p>	
<p><b>นโยบายรับยาใกล้บ้าน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอภาพข่าว พญ.พินดา จันทรังสิกุล รอง ผอ.สปสช. เขต 11 ร่วมกับ หน.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.กระบี่ ออกตรวจร้านขายยาในตัวเมืองกระบี่ที่เข้าร่วมโครงการ “รับยาร้านยาใกล้บ้าน” ลดความแออัดใน รพ.รัฐ</p>	